



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p>	<p>งบประมาณหลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว อนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ จัดเวทีวิชาการ “เจตนารมณ์และหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จุดเริ่มต้นและอนาคต” โดยเครือข่ายองค์กรประชาชนที่เข้าร่วมรณรงค์รายชื่อเสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพ 12 องค์กร อาทิ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ไต และอื่น ๆ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และสาธารณสุข ฯลฯ ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์สนับสนุนเจตนารมณ์กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า</p> <p>สืบเนื่องจาก สตง.และคตร. ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สปสช. และบอกว่าไม่สามารถใช้จ่ายในหลายประเด็น เพราะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จน สธ. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ และปรากฏว่าตีความออกมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนี้ 1.กรอบค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ไม่รวมค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค เป็นการตีความยึดเอาแต่เฉพาะคำนิยามว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสุขภาพ ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.ที่มี 12 รายการ โดยไม่ได้โยงกับมาตราอื่น ๆ คือ มาตรา 46 (2) ระบุชัดว่า หลักเกณฑ์การกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรด้วย เป็นการตีความแบบไม่เข้าใจนั่นเอง</p> <p>2.เงินกองทุนไม่สามารถจ่ายให้หน่วยงานในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร ใช้ในการกำกับติดตามผล การดำเนินงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้กฤษฎีกาตีความมาตรา 38 ในมุมมองด้านเดียว คือการจัดบริการตามกรอบคำนิยามค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพเท่านั้น ทั้งนี้ในมาตรา 38 ระบุชัดว่ากองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อส่งเสริมให้คนเข้าถึงบริการ</p> <p>ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ รพ. จะนะ จ.สงขลา และกรรมการชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า การตีความเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่เข้าใจในระบบสุขภาพ อย่างรพ.ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่เสี่ยง ช่วงเวลากลางคืนต้องเปิดไฟ และมีการจ้าง รปภ.มาดูแลเพิ่มเติม ทำให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีค่าน้ำ ค่าไฟเพิ่มมากกว่าที่อื่น ในกระทรวงฯ ทราบดี แต่กลับทำเรื่องให้ยุ่งยาก รมว.สธ.เป็นทั้งประธานบอร์ด สปสช. และรัฐมนตรีฯ ผู้ดูแล รพ.ต่าง ๆ ควรมีจุดยืนให้ชัดเจน ควรประกาศชัดว่า ไม่ว่าจะผลการตีความจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องยืนยันให้รพ.ในสังกัดใช้งบประมาณจากสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ ในรูปแบบเงินบำรุง เหมือนที่ใช้กันมาตลอด หากสุดท้ายไม่มีการกระทำใด ๆ เชื่อว่า รพ.ทุกระดับ ทั้ง รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด จะเกิดความเป็นภราดรภาพในการคัดค้านเรื่องนี้แน่นอน</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ ข่าวเรื่องงบประมาณสองล้านที่ปรากฏในขณะนี้ มี 2 เรื่อง คือ มาตรการจัดการกับคอร์รัปชัน ที่ปีหนึ่งรัฐต้องสูญเงินให้กับการคอร์รัปชันถึงแสนล้านบาท ส่วนอีกเรื่องคือ การปฏิรูประบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ปีหนึ่งต้องใช้เงินถึงแสนล้านบาทเช่นกัน สำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพถ้วนหน้าจะมุ่งไปที่บัตรทอง ในทำนองว่าจะมีการร่วมจ่าย เนื่องจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกิดความเป็นห่วงเรื่องการเงินการคลังด้านสุขภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดมความคิดเห็นเรื่องความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพ มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน</p> <p>ค่าใช้จ่ายระบบบัตรทองที่วางไว้ในปี 2559 อยู่ที่กว่า 1.4 แสนล้านบาท รวมเงินเดือนข้าราชการบุคลากร หากแยกงบฯ เงินเดือนออกจะเหลือ 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 5% ของงบประมาณประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะกระทบประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรงก็คือ นโยบายร่วมจ่าย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ประการใด</p> <p>ผู้รู้ท่านหนึ่งชื่อ คุณยง ภูววรรณ เขียนคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก ว่า นโยบาย 30 บาท กำลังจะทำให้ระบบล้มละลาย ตัวอย่างคือญี่ปุ่นเคยทำ และล้มไปแล้ว ส่วนอังกฤษต้องปิดหน่วยจำนวนมาก ทั้งที่การเก็บภาษีดีกว่าไทยมาก คุณยงเห็นแบบเดียวกับอาจารย์อัมมาร คือร่วมจ่ายตามกำลัง</p>
	<p>ตำแหน่งผอ.ไทยพีบีเอส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p>-เสนอข่าว กรรมการสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส เชิญ 5 คนสุดท้ายชั่งเรียงตัวคนละ 45 นาที จาก 09.00-18.00 น. และคัดเหลือ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สุดท้ายเลือก ทพ.กฤษดา เป็นผอ.</p> <p>วันชัย คลุกวงข่าวมา รวม 30 ปี เคยบริหารฝ่ายข่าวและรายการในตำแหน่งรอง ผอ.ส.ท.ท. มา 4 ปี หมอกฤษดา ไม่มีประสบการณ์ด้านสื่อมาก่อน แต่ชื่อ วันชัย ถูกเขี่ยทิ้ง? ผลงานของคุณหมอล่าสุด ลาออกจากผู้จัดการ สสส. หลัง คตร. ปีการใช้บ 4,000 ล้าน</p> <p>"ที่ผ่านมาผมได้สนับสนุนการผลิตรายการกว่า 150 รายการ ผมจึงเข้าใจวิธีการเลือกคอนเทนต์และมุมมองการเสนอข่าว เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา สวดมนต์ข้ามปี ให้เหล้าเท่ากับแข่ง ฯลฯ" ทพ.กฤษดา ว่าขึ้น</p> <p>อย่าหาว่ามีหมอใหญ่ลือบี่ละ...เดี๋ยว คตร.จะแวมาย่านวิภาวดี</p> <p>ผลงาน 1 ปี สธ.</p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึง ผลงานเด่นของ สธ. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา มี 6 เรื่อง คือ 1.การดูแลผู้สูงวัยติดบ้านติดเตียงอย่างมีคุณภาพ 2.หมอครอบครัวที่มี 66,000 ทีม ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ 3.การดำเนินงานพัฒนาการสมวัยในเด็กปฐมวัยโดยช่วยให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าลดน้อยลงจากร้อยละ 27.3 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 21.4</p> <p>4.การจัดระบบบริการที่ช่วยลดอัตราการป่วยและตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 5.การป้องกันและยับยั้งโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ โดยเฉพาะกรณีโรคเมอร์สและอีโบล่า และ 6.ผลักดันสมุนไพรไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้</p>
<p>เดลินิวส์,คมชัดลึก ,เดอะเนชั่น,สยามรัฐ, บางกอกโพสต์</p>	<p>ลูกเรือประมงขาดวิตามินบี1</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. ส ธ. เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ได้กำชับให้สาธารณสุขจังหวัดที่มีผู้ประกอบการประมง ประสานไปยังสำนักงานประมงและสมาคมประมงในแต่ละจังหวัด เตรียมความพร้อมก่อนออกเรือประมง โดยจัดเตรียมอาหารเสริมที่ทดแทนวิตามินบี 1 เช่น ข้าวซ้อมมือ หรือธัญพืช อาทิ ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสงดิบ เป็นต้น นำขึ้นเรือไปด้วย โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้รับรายงานจาก สสจ.ระนอง ว่าได้ตรวจร่างกายลูกเรือ 6 ลำ รวมทั้งหมด 115 คน เป็นชาวไทย 64 คน กัมพูชา 45 คน และพม่า 6 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 6 คน ทุกรายมีอาการแขนขาอ่อนแรง บวม ชาที่แขนขา แขนหน้าอก หายใจไม่สะดวก เหนื่อยหอบ ก่อนเสียชีวิต 2-7 วัน ส่วนผู้ป่วย 25 ราย มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ บวม ชา ตะคริว เหนื่อย หรือแน่นหน้าอก</p> <p>นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ระนอง กล่าวภายหลังเดินทางเข้าเยี่ยมอาการลูกเรือประมงที่เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ระนอง ว่า ขณะนี้มีลูกเรือที่ยังต้องนอนพักรักษาตัวที่รพ. อีก 5 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 1 ราย เนื่องจากมีอาการไตวาย แพทย์ต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนลูกเรืออีก 20 คน แพทย์ตรวจรักษาแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้ สาเหตุทราบจากแพทย์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด แต่เป็นเพราะขาดสารอาหารบางชนิดเท่านั้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก</p> <p>ด้าน นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นพ.สสจ.ระนอง กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว ยืนยันว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่โรคระบาด แต่เป็นเพราะผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยขาดวิตามินบี 1 อย่างรุนแรง หรือขาดสารอาหารประเภทผัก หรือถั่ว เนื่องจากออกจากฝั่งเพื่อมาจับปลากลางทะเลนานถึง 9 เดือนเศษ อย่างไรก็ตาม ได้เจาะเลือดลูกเรือทุกคน และเก็บตัวอย่างน้ำดื่มและอาหารบางส่วนไปตรวจสอบที่รพ.จุฬาลงกรณ์ คาดว่าอีกประมาณ 10 วัน จะทราบผลที่แน่ชัด</p> <p>ต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่บริเวณท่าเทียบเรือแพพลาสติกสี หมู่ 5 บ้านเขานางหงส์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นจุดจอดเรือประมงที่มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยทั้งสองลำ คณะแพทย์จากรพ.ระนอง พร้อมด้วย สสจ. ระนอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาดูแลลูกเรือประมงอย่างใกล้ชิด โดยได้ฉีดวิตามินบี 1 และแจกวิตามินบีให้กับลูกเรือทุกคนรับประทาน โดยเฉพาะลูกเรือที่มีอาการป่วย 20 ราย ที่แพทย์อนุญาตให้กลับมาพักผ่อนบนเรือได้ ซึ่งทีมแพทย์จะฉีดวิตามินบี 1 ให้กับลูกเรือทุกรายวันละ 1 เข็ม เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่ม</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้มีเรือประมงเข้าฝั่งมาจอดที่ท่าเทียบเรือแพพลาสติกเพิ่มเติมอีก 2 ลำ โดยหลังจากข่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ลูกเรือเสียชีวิตและมีอาการล้มป่วยจากการขาดสารอาหารแพร์สะพัดออกไป ได้กึ่งเรือทั้ง 2 ลำได้สั่งซื้อผักและอาหารที่มีสารอาหารวิตามินบี 1 ไปกักตุนไว้เพื่อนำไปให้ลูกเรือชาวไทยและชาวแกมพูชาไว้ประกอบอาหาร ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก</p>
เว็บไซท์เดลินิวส์	<p>โรครึ้นหู</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอาภรณ์ เทียงธรรม อายุ 51 ปี มารดา พร้อมบรรดาญาติๆ เดินทางรับศพ น.ส. อินทรา เทียงธรรม อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 173/6 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ออกจากโรงพยาบาลตรัง หลังป่วยด้วยโรครึ้นหูและต้องรับการรักษาตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. กระทั่งเสียชีวิตลงแล้ว</p> <p>นางอาภรณ์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุลูกสาวไปเที่ยวปีใหม่ที่ทางภาคเหนือเป็นเวลาหลายวันและกลับมามีอาการไข้สูง จึงพาไปพบแพทย์ที่รพ.เอกชน ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. แพทย์ระบุว่าพบเชื้อโรครึ้นหู จึงนำมารักษาตัวที่รพ.ตรัง ระบุว่าป่วยด้วยโรครึ้นหูขั้นรุนแรงและลูกลามไปทั่วร่างกายแล้วขอให้ทำใจยอมรับ จนกระทั่งลูกสาวมีอาการช็อก แพทย์จึงพาเข้าห้องไอซียูและเสียชีวิตในที่สุด</p> <p>ทั้งนี้ยังมีข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรครึ้นหูใน อ.เมือง จ.ตรัง รวม 2 ราย เป็นพนักงานกวาดขยะบริเวณถนนรักษัจฉนันทน์ เขตเทศบาลนครตรัง 1 รายและสาววัย 31 ปี รายล่าสุดนี้อีก 1 ราย</p>
มติชน,เดลินิวส์	<p>ตรวจน้ำปลาร้า</p> <p>-เสนอภาพข่าว นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าให้กำลังใจร้านขายส้มตำภายในตัวเมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าน้ำปลาร้ากาฬสินธุ์ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยบริโภคได้ตามปกติ ไม่ได้เป็นไปตามภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียล</p>
new)108	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ “มือปราบควันบุหรี” กล่าวถึงผลงานรณรงค์ที่ผ่านมาและ ยังดำเนินการต่อไปเพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงให้ได้</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>ยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยยุทธศาสตร์ต่อไปของงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือ ก้าวแรก การรักษาวิญญูโรค ให้นำภูมิปัญญาโบราณที่มีอยู่ไปค้นคว้าให้พบวิธีการช่วยดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ก้าวที่ 2 ต้องคุ้มครองตำรับยา และตำราการแพทย์แผนโบราณของชาติ แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณสุข และ ก้าวที่ 3 ต้องพัฒนาสมุนไพร ทำเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยกย่องแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เกิดมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่ออกไปประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ยกระดับให้ต่อยอดให้ประกอบอาชีพได้ มีกฎหมายรองรับถูกต้อง</p>
สยามรัฐ,บางกอกโพสต์	<p>ทีพีที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.กล่าวว่า ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านสาธารณสุขในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความตกลงทีพีพีต่อระบบสาธารณสุข อย่างรอบคอบรอบด้าน รวมทั้งเสนอมาตรการรองรับและเยียวยาผลกระทบคาดจะเสนอผลศึกษาเบื้องต้นให้ ก.พาณิชย์ภายใน ก.พ.นี้</p>
บ้านเมือง	<p>โรคมลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคมลาเลียของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2543 จากผู้ป่วยจำนวน 150,000 รายต่อปี หรือร้อยละ 85 เหลือเพียง 24,000 ราย ในปี 2558 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่พบตามแนวบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่น่าห่วงคือประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มแม่น้ำโขง ยังพบปัญหาเชื้อมลาเรียคือต่อยารักษาหลายขนาน พื้นที่ด้อยอาณานิพันธ์์ติมิมินิ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด ตาก กาญจนบุรี และระนอง ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและมีการปรับรักษาให้เหมาะสมแล้ว</p> <p>องค์การอนามัยโลกได้กระตุ้นให้ประเทศที่อันตรายให้ประเทศที่มีอันตรายป่วยน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันราย ยกระดับนโยบายด้วยมลาเรียจากการควบคุมโรคเป็นการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ซึ่งมีปลัดสธ.เป็นประธาน ยุทธศาสตร์กำจัดโรคมมาลาเรีย ที่มีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2569 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคมมาลาเรียทั้งประเทศภายในปี 2567 และได้รับการรับรองเป็นเขตปลอดโรคไข้มาลาเรีย จากองค์การอนามัยโลกภายในปี 2569</p> <p>งบประมาณส่วนใหญ่ในการควบคุมโรคมมาลาเรียได้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2560 หากขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้โรคมมาลาเรียกลับมาระบาดอีกครั้ง จึงได้มีการจัดเตรียมแผนเปลี่ยนถ่ายหลังสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโรคเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหลายภาคส่วน รวมทั้งงบประมาณจากรัฐบาลด้วย โดยงบประมาณเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรียในระยะ 5 ปีแรก ปี 2560-2564 คาดว่าจะใช้เงินทั้งสิ้น 2,283 ล้านบาท</p>
ไทยรัฐ สยามรัฐ	<p>กรมการแพทย์จัดประชุมวิชาการ</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ ร่วมกับสภาการพยาบาล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง ชวนร่วมการประชุมมิติใหม่เชื่อมสาธารณสุขไร้รอยต่อ ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. ที่ร.ร.เซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ สนใจลงทะเบียนร่วมประชุมฟรีที่ www.dms.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ม.ค.นี้</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p>ประกาศรางวัล 4 ทันตแพทย์ดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ธณินท์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภาได้จัดโครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่น วาระที่ 7 (ปี 2556-2559) พร้อมมอบ "รางวัลทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา" มีพิธีมอบรางวัลจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>รายชื่อทันตแพทย์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกรับมอบรางวัล 4 ประเภท คือ 1.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภาสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านบริการทันตกรรม ทพ.ญ.ปองใจ วิรารัตน์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3.ทันตแพทย์ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ทพ.ญ.บุษบา ภู่วัฒนา รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.ทันตแพทย์ดีเด่นประเภททันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>กรมควบคุมโรคแนะดูแลสุขภาพเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค มีความห่วงใยในสุขภาพของเด็กที่อาจป่วยเป็นหวัดได้ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เบื้องต้นหากพบเด็กเป็นหวัดในระยะแรกและมีไข้ ให้เช็ดตัวเพื่อลดไข้ หากไข้ไม่ลดใน 24 ชม. หรือมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ไอมาก หายใจหอบเร็ว ต้องรีบพาไปพบแพทย์ โดยเฉพาะทารก ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง</p> <p>การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแข็งแรง ทำได้โดยให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วนตามวัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
มติชน, บ้านเมือง	<p>จับตา 5 โรค ปี59</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพปีที่ผ่านมา พร้อมเผยปี 59 มี 5 โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้กาฬหลังแอ่น และภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังอีก 4 เรื่อง คือ ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากหมอกควัน และการบาดเจ็บจากการจราจร</p>
เดลินิวส์	<p>ชยันตมอบค่าป่วยการ อสม. 69ล้าน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยันต และสสจ.ชยันต ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจ่ายค่าป่วยการปีงบประมาณ 59 ให้แก่อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนทั้งสิ้น 9,667 คน รวมเป็นเงิน 69,602,400 บาท</p>
เดลินิวส์	<p>ภาวะลมรั่วในช่องปอด</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.จรัสศักดิ์ วรรณประเสริฐ ศัลยแพทย์ รพ.ราชวิถี ว่า ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดขึ้นเองในคนปกติที่ไม่เคยมีโรคปอดมาก่อน หรือพบเป็นภาวะแทรกซ้อน เมื่อมีภาวะลมรั่วในช่องปอด ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก การวินิจฉัยทำได้จากการตรวจร่างกาย และการถ่ายภาพรังสี ภาวะปอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ร้ว เกิดจากการที่มีลมรูดออกมาจากร้วของปอด เข้าไปขังในช่องเยื่อหุ้มปอด เมื่อมีการร้วของลมมากขึ้นจะดันให้ปอดแฟบลง ผู้ป่วยบางรายหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้หายใจลำบาก ร่างกายขาดออกซิเจน ความดันโลหิตต่ำ เกิดภาวะช็อก และเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ลมร้วในช่องเยื่อหุ้มปอด ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p>ภัยร้ายฟิลเลอร์กับเต้านม</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.วิษณุ โสสิริวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช ว่า การเสริมหน้าอกด้วยการฉีดสารฟิลเลอร์เข้าไปในเต้านม ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเต้านมของผู้หญิง เพราะไม่สามารถบอกได้ว่าสารฟิลเลอร์จะเข้าไปในส่วนไหนของเต้านม อาจมีการไหลทะลุขึ้นมาที่ส่วนของผิวหนัง หรืออาจเกิดพังผืด ซึ่งจะคล้ำได้เป็นก้อนแข็งๆ ที่เกิดจากสารฟิลเลอร์กระจายอยู่เต็มเต้านม ชัดขวางต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมเต้านม คือ การเสริมด้วยถุงเต้านม และต้องผ่าตัดกับศัลยแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง และต้องเลือกสถานพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์การผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง,แนวหน้า</p>	<p>รณรงค์ชั่งใจก่อนใช้ยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาใช้ยาในทางที่ผิดเริ่มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่นำยา ترامาดอล ยาแก้แพ้-แก้ไอผสมเครื่องดื่มให้มันเมาเคลิบเคลิ้ม จึงได้จัดโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม "กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด" เพื่อให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักพิษภัย โดยรณรงค์กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมปลาย เริ่มครั้งแรก 13 ม.ค. 59 ณ รร.สตรีวิทยา 2 ครั้งต่อไป 1 ก.พ. 59 รร.มัธยมบ้านบางกะปิ โดยเชิญพระมหาสมปองมาสนทนาธรรมให้ความรู้สอดแทรก และศิลปินชื่อดังร่วมรณรงค์</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สธ.ดันอาหารแปรรูปชุมชนผ่านจีเอ็มพีมาตรฐานอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างรายได้ประชาชนในท้องถิ่น โดยเร่งพัฒนาสินค้าแปรรูปทุกชนิดในลักษณะบรรจุเสร็จพร้อมปรุงและพร้อมบริโภค ทั้งจากโอท็อป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) มอบให้ ออย. ร่วมกับ สสจ. จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปบรรจุในลักษณะพร้อมจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนอกประเทศตามมาตรฐานอาเซียน โดยข้อมูลจากสำนักตรวจและประเมินผล ปีงบประมาณ 2558 ทั่วประเทศมีสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายมาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน 6,007 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว 4,426 แห่ง หรือร้อยละ 73.68 ที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนา และยังพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบทั่วประเทศ 95 แห่ง โดยที่ จ.สมุทรสาคร มีมากถึง 18 แห่ง และได้ตั้ง "คลินิก Primary GMP" ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาอีกด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>โชนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า โชนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาแล้ว 69 จังหวัด เหลือ 8 จังหวัดรวม กทม. โดยกำหนดนิยามครอบคลุมอุดมศึกษา อาชีวะ และมีธยม ก่อนขยายไปถึงประถมและอนุบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบว่าสถานบริการที่ใกล้โรงเรียนอนุบาลไม่ค่อยเป็นปัญหา ดังนั้นจะขอ ครม.อนุมัติผ่อนผันต่อไป</p> <p>สำหรับการกำหนดโชนิ่งจะมีการประกาศมติครม.ให้ทราบต่อไป ประชาชนสามารถดูเขต โชนิ่งได้ที่ศาลากลางจังหวัด โดยจะใช้สำหรับผู้ประกอบการร้านใหม่เท่านั้น ร้านเก่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพียงแต่ร้านจะต้องไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะมีโทษไม่ผู้ประกอบการ 5 ปี รวมถึงสั่งปิดถาวร</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ปคบ.บุกตรวจบ้านสมุนไพรโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากออย. ให้ตรวจสอบการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.bansamunprai.com จึงนำหมายค้นศาลจังหวัดระยองทำการตรวจค้นบริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด มี นางวิภาดา รมย์รัตน์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ 1 ต.ห้อยชัยพัฒนา อ.ห้อยชัย จ.กาฬสินธุ์ รับเป็นผู้ดูแล พบของกลางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ginseng Plus 201 กล่อง แผ่นพับโฆษณาสินค้าต่างๆ 50 ชุด แบบใบรับสินค้า 15 แผ่น ใบสั่งซื้อสินค้า 15 แผ่น หนังสือคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์วิทยากร 5 เล่ม รวม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ของกลางทั้งหมด 9 รายการ เบื้องต้น ได้บันทึกตรวจยึดอายุผลิตภัณฑ์สินค้าแผ่นดินพืชมะพร้าวต่าง ๆ ไว้เป็นของกลาง เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง จากการตรวจสอบเว็บไซต์สงสัยว่าน่าจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และ จะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำเอกสารมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4บก.ปคบ. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ เลี้ยวซ้าย</p>	<p>เมาแล้วขับปีใหม่ลดลง</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลจาก ศปภ.คค. ที่รวบรวมอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนของโครงข่ายกระทรวงคมนาคม พบว่าดัชนีความรุนแรงปีใหม่ 2559 เพิ่มขึ้นจาก 14.1 เป็น 17.55 และช่วงกลางคืนจะมีความรุนแรงมากกว่ากลางวันเกือบ 2 เท่า โดยถนนของกรมทางหลวงชนบทมีดัชนีความรุนแรง 21.9 โดยเฉพาะช่วงฉลอง (วันที่ 30-31 ธันวาคม และ 1 มกราคม) จะสูงกว่าช่วงเดินทาง ตรงกันข้ามกับถนนกรมทางหลวง ที่มีดัชนีความรุนแรงช่วงเดินทางมากกว่าช่วงฉลอง</p> <p>แม้ภาพรวมยอดอุบัติเหตุ เจ็บ ตาย จะเพิ่ม แต่เมื่อพิจารณาในกลุ่ม "ดื่ม/เมาขับ" ข้อมูล ศปภ. ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากดื่ม/เมาขับ ลดลงจากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 25 ผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากดื่ม/เมาขับ มีสัดส่วนลดลง จากร้อยละ 25.6 ในปี 2558 เหลือร้อยละ 14.9 ในปี 2559 เช่นเดียวกับข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ที่จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 4.8 (ลดลง 338 คน จาก 6,953 ราย ในปี 2558 เป็น 6,615 ราย)</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>น.ร.ปราจีนบุรี อาหารเป็นพิษ 30คน</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยกู้ภัยกบินทร์บุรี รับแจ้งมีนักเรียนโรงเรียนไทยเจริญ หมู่ 5 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีอาการอาหารเป็นพิษ ท้องเสียรุนแรงและอาเจียนกว่า 30 ราย จึงรีบไปรับตัวเพื่อนำส่งรพ.กบินทร์บุรี</p> <p>นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า เด็กนักเรียนมีอาการอาหารเป็นพิษหลังจากรับประทานอาหารไข่มุขไก่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33 ราย มีอาการหนัก 22 ราย และอาการปานกลาง 11 ราย และอีกส่วนหนึ่งกู้ภัยฯ กำลังทยอยนำส่งเพิ่มเติมสำหรับอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นไข่มุขไก่ ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในการบริการฟรีกับเด็กนักเรียน</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>นร.ตาบอดอาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว คืบหน้า เด็กนักเรียนโรงเรียนผู้พิการทางสายตา เข้าโรงพยาบาล หลังอาหารเป็นพิษ ล่าสุดนอนรักษาตัว 2 ราย อีก 7 ราย กลับบ้านแล้ว</p> <p>ห้องฉุกเฉิน รพ.ลำปาง รับตัวเด็กอนุบาลไปจนถึงเด็กชั้นประถมของโรงเรียนผู้พิการทางสายตา หรือ เด็กนักเรียนคนตาบอด ลำปาง บ้านสุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เข้ารักษาเด็กหลายคน เริ่มมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการอาเจียนและปวดท้อง เพราะไปกินอาหารมื้อเย็นเป็นข้าวผัดและแกงแค ซึ่งทางโรงเรียนปรุงอาหารเองและนำให้เด็กนักเรียนรับประทาน จนมีเด็กนักเรียน รวม 9 คน เกิดคลื่นไส้อาเจียน บางรายปวดท้องอย่างรุนแรง ล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้ ยังคงพบนอนพักรักษาตัวจำนวน 2 ราย ส่วนที่เหลืออีก 7 ราย ญาติและครู ได้นำเด็กนักเรียนกลับไปโรงเรียนหมดแล้ว</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p>ข้อเท็จจริง "ยาล้างไต"</p> <p>-เสนอสรุปเรื่อง "ยาล้างไต" ว่า เป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่ากินแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีคือการล้างไต โดยยาล้างไต เป็นเพียงยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับขับปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ เมื่อรับประทานยา ปัสสาวะจะมีสีน้ำตาลหรือเขียว จึงอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายเข้าใจว่ายาไปขับสารพิษหรือสิ่งสกปรกภายในไตและทางเดินปัสสาวะออกมาขณะที่ อย. เตือนเรื่อง "ยาเม็ดล้างไต" ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยา ไม่มียาในรูปแบบยาเม็ดที่มีสรรพคุณล้างไตแต่อย่างใด และไม่พบการขออนุญาตโฆษณาขายยาที่แสดงสรรพคุณว่าสามารถล้างไตได้ เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างเด็ดขาด เพราะการกินยาที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะและระบบทางเดินปัสสาวะ อาจส่งผลให้ไตวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงขอเตือนผู้ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอย. หรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>สสจ.พะเยาเตือนงดกินหมูดิบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจร วินัยพานิช สสจ.พะเยา กล่าวว่า สสจ.พะเยาได้จัดการประชุมวอร์รูมเรื่องสถานการณ์โรคหมูดิบหูดับ โดยเชิญผู้บริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายประชาสัมพันธ์และตรวจสอบ ติดตามเชิงรุก รวมทั้งวางโครงข่ายการทำงานประสานงานไปยัง อปท. แต่ละแห่งในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โรงฆ่าและ โดยเฉพาะจุดฆ่าและภายในชุมชนที่ไม่ใช่โรงฆ่าและของท้องถิ่น เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจจะนำหมูไม่ผ่านการตรวจสอบของคุสตัวมาฆ่าและได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผู้บริโภคต้องรับประทานอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูสุกเท่านั้น หลีกเลี่ยงการทานดิบทุกชนิด</p>
มติชน	<p>ฟิลิปปินส์ยกเลิกกองทุนยาคุมกำเนิด</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มหญิงสาวนั่งฟังเจ้าหน้าที่เอ็นจีโออธิบายวิธีใช้ยาคุมกำเนิด ที่คลินิกวัยเจริญพันธุ์ ที่เมืองทอนโด ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ขณะที่ คลอส เบ็ค ตัวแทนของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า สตรีที่ยากจนในฟิลิปปินส์ที่ต้องพึ่งพายาคุมกำเนิดจากสาธารณสุขท้องถิ่นเป็นหลัก จะกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยกเลิกกองทุน ยาคุมกำเนิด</p>
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p>โรคอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกประกาศให้การรับรองว่า ไลบีเรียเป็นประเทศที่ปลอดจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า หลังจากที่ให้การรับรองว่า กินี และเซียร์รา ลีโอนสามารถยับยั้งการระบาดของเชื้ออีโบล่าได้แล้วตั้งแต่เมื่อปลายปี 2558</p> <p>ยูเอ็นเตือนอาจเกิดการระบาดของเชื้อโรคที่รุนแรงกว่าการระบาดของเชื้ออีโบล่าในแอฟริกาตะวันตก แม้ว่าเชื้ออีโบล่าจะถูกลบปรามจนหยุดยั้งการระบาดได้แล้วในเวลานี้</p> <p>-เสนอข่าว ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย กล่าวว่า ประเทศได้จดทะเบียนยาตัวหนึ่งสำหรับรักษาอีโบล่า มีประสิทธิภาพสูงกว่ายาตัวอื่นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อวัคซีน การทำงานของวัคซีน หรือผู้พัฒนา รวมถึงรายละเอียดการทดลองแต่อย่างใด</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>เหตุก่อการร้ายในอินโดนีเซีย</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุระเบิดทางตอนกลางกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย บริเวณใกล้กับสำนักงานสหประชาชาติ และทำเนียบประธานาธิบดี ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย ส่วนกลุ่มคนร้ายคาดว่า มีประมาณ 10-14 คน ก่อเหตุระเบิดอย่างน้อย 6 ครั้ง เป็นระเบิดปลิดซีพอย่างน้อย 3 ครั้ง รวมทั้งมีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย</p> <p>ทางการอินโดนีเซียได้ประกาศเตือนประชาชนให้อยู่แต่ภายในเคหะสถานเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งกองกำลังรักษาความมั่นคงเข้าดูแลพื้นที่ที่เกิดเหตุ มีการนำรถถังออกมาตามท้องถนน ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจ และส่งพลแม่นปืนขึ้นประจำการตามอาคารสูงต่างๆ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุด</p> <p>โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มไอเอส เคยเตือนอย่างกำกวมว่าจะเกิด “คอนเสิร์ต” ขึ้นในอินโดนีเซียและจะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว ตำรวจอินโดนีเซียหลายแผนการก่อเหตุร้ายได้หลายครั้ง โดยเชื่อว่าบางแผนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอส</p> <p>พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งเฝ้าระวังสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศแล้ว และในขณะนี้ยังไม่พบการเคลื่อนไหวอะไรในประเทศไทย รวมทั้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เฝ้าระวังบุคคลเข้าออกตามด่านชายแดนอย่างเข้มงวด</p>